



ที่ 364 / 2558

28 เมษายน 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย

เรียน ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย ได้สนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนเพื่อให้สามารถเรียนรู้ เข้าใจ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับมูลนิธิในประเทศนิวซีแลนด์และมูลนิธิต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การควบคุมดูแลของ The United States Department of State ดำเนินโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (ทุนสมทบ) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาของประเทศระดับนานาชาติ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 4 และ 5 ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย รุ่นที่ 15 (ทุนสมทบ) ในฐานะขงขุดไทย ไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ เยอรมนี และอีก 15 ประเทศทั่วโลก เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยจะจัดให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558

ในการนี้โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะกระจายโอกาสในการรับทุนไปทั่วประเทศทั้งโรงเรียนรัฐบาล และเอกชน เพื่อให้นักเรียนที่มีความมุ่งมั่นที่จะไปศึกษาในต่างประเทศ เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษกับ AYC ประเทศไทย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ได้รับทราบข่าวสาร เพื่อเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ กับ AYC ประเทศไทย ได้ทันตามกำหนดเวลา

สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

- สมัครได้ที่
1. ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน และ / หรือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ
 2. ศูนย์ประสาน AYC ประเทศไทย และ / หรือ โรงเรียนที่มีอาจารย์อาสาสมัครประจำจังหวัด
 3. สำนักงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย

ซึ่ง AYC ประเทศไทย จะทำการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (English placement Test) พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ระหว่าง เวลา 09.00 – 10.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสังการ ชำอำวงศ์)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย